

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่พรรคชาติประชาชนเป็นพรรคการเมือง ตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ชวงศ์ นายบุตร

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

## พรรคชาติประชาชน

ชื่อพรรคการเมือง

ชาติประชาชน

ทะเบียนเลขที่

๒๘/๒๕๓๔

วันรับจดทะเบียน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

๕๘/๓๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง  
ทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
มหานคร

ชื่อหัวหน้าพรรค

นายธนภูมิ แสงเงิน

ชื่อรองหัวหน้าพรรค

นายประกาย พูลทรัพย์

นายสุวัฒน์ พรหมกุลพัฒน์

นายถวัลย์ พักทิม

นายฐกัต เอี่ยมสำอางค์

ชื่อเลขานุการพรรค

นายจาตุรนต์ พันธุ์ชัย

ชื่อรองเลขานุการพรรค

นายวีระ แทนเกษม

## ชื่อกรรมการบริหารพรรค

นายอาทิตย์ พุฒมาศ  
 นางเปรมจิตร์ ริมมากุลทรัพย์  
 นายสวัสดิ์ ผิวโพธิ์  
 นางสาวนัฐการณ์ ไสสุทธิ์  
 นางสาวสุพรรณิ คำสุวรรณ  
 นางสาวรุ่งทรา แสงเงิน  
 นายเกษม เสลากุล  
 นางสาวเครือฟ้า แสงเงิน  
 นายวิทยา ถานวงศ์  
 นายบุญแสง แสงเงิน  
 นางสาวสุภาภรณ์ ไชยสงค์  
 นายวรวุฒิ สมปัยโชติ  
 นายเสถียร สมานโสรั  
 นายวิฑูรย์ แนวพานิชย์

## นโยบายและวิธีการดำเนินการของพรรคชาติประชาชน

พรรคชาติประชาชนมีนโยบายและความแน่วแน่ตั้งมั่นในการประสานความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมดำเนินงานบริหารพัฒนาประเทศอันเป็นที่พึงของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นำพาไปสู่ประเทศรุ่งเรืองผลเมืองเป็นสุขด้วยกัน โดยยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พรรคชาติประชาชนจักรักชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ และรัฐธรรมนูญด้วยชีวิต

พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าสังคมของไทยเป็นสังคมที่เก่าแก่ ปฏิบัติกันมาเป็นจารีตประเพณีในการเคารพระบอบอาวุโส มีการปกครองดูญาติพี่น้อง การดำเนินงานสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนย่อมเป็นความประสงค์ที่พรรคชาติประชาชนต้องการอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจของชาติเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรทุกองค์กรมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ โดยชักช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกำลังแต่ไม่ด้อยความสามารถสนับสนุนด้านทุนจากการจัดตั้งกองทุนให้เจริญเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกได้ ส่วนองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันเข้มแข็งต่อไปในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรให้อยู่ในภาวะการผันภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นระบบอย่างเป็นธรรม ทั้งทงนน ย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ

พรรคชาติประชาชนเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกผู้ทุกคนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยมีความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ จะไม่มีการทอดทิ้ง ตรงกันข้ามพรรคชาติประชาชนกลับสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นพลเมืองเป็นสุขตามความมุ่งหมายของการประกันสังคมที่ดี ทั้งนำพาให้ทุกชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินตามปัจจัยที่สำคัญของประชาชน

พรรคชาติประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติตามวิถีทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยการมอบการบริหารในรูปของส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไปจนถึงระดับชาติ ถ้าเห็นว่าประชาชนมีความสามารถที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงว่าชาตินั้นมาจากประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้น การดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนงำของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยกัน

พรรคชาติประชาชนมีนโยบายแน่วแน่กับมิตรประเทศทุกประเทศในโลกที่แสดงการเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกันทุก ๆ ประเทศทั่วโลกนั้น พรรคชาติประชาชนยึดถือวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ดังภาษิตว่า ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรว โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากองทัพไทยให้มีการพร้อมรบเพื่อป้องกันประเทศชาติด้วยอาวุธที่ทันสมัย มีแสนยานุภาพอันเกรียงไกรให้ทหารเป็นที่รักของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤต โดยให้

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

ทหารมีประโยชน์ต่อการรักษาประเทศมากที่สุด พร้อมทั้งจะพิทักษ์รักษา  
ป้องกันประเทศ โดยไม่นิยมรุกรานประเทศใด

พรรคชาติประชาชนมีความตั้งใจและปฏิญาณอย่างมั่นคงแน่วแน่  
ในการทุ่มเทร่างกายและแรงใจนำพาประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังคำ  
ขวัญของพรรคชาติประชาชนว่า “ประเทศชาติรุ่งเรือง พลเมืองเป็นสุข  
นำพาสู่อุดมการณ์ที่แน่แท้ต่อไป”

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจและการคลัง

### ๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนทุกคนมีงานทำ พรรคชาติประชาชนมีจุดมุ่งหมาย  
ประการแรกคือ ให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น เมื่อประชาชน  
ต่างมีงานทำกันอย่างถ้วนหน้า ประชาชนก็จะมียาได้ใช้สอยในการดำรง  
ชีพและหากรายได้นั้นมีบริบูรณ์ดี โอกาสในการลงทุนทางธุรกิจนานาชนิด  
ก็จะมีมากขึ้น และเมื่อธุรกิจต่าง ๆ ขยายตัวงานก็จะมีให้ประชาชนทำ  
มากขึ้น ที่สุดก็จะนำไปสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้นทั่วกัน

แผนรวมทางเศรษฐกิจ ในการสร้างสภาวะเศรษฐกิจที่จะอำนวย  
งานให้ประชาชนอย่างทั่วถึง พรรคจะตั้งทบวงการพิเศษเพื่อรับผิดชอบ  
งานทางด้านเศรษฐกิจทุกแขนง หมายถึง ทางด้านเศรษฐกิจทุกด้าน  
ภายใต้การอำนวยการของหน่วยงานเดียว เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ยับยั้งภาวะเงินเฟ้อ พรรคชาติประชาชนจะหาทางหยุดยั้งภาวะ  
เงินเฟ้อซึ่งกำลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ให้สูงขึ้นเร็วเกินรายได้ของ

ประชาชนที่จะปรับตัวตามได้ทันและเร่งปรับปรุงกลไกทางเศรษฐกิจทุก  
แขนง ให้เคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบมีประสิทธิภาพอำนวยผลให้  
ประชาชนกลุ่มอาชีพได้รับการปรับรายได้สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมและมาตร  
ฐานการครองชีพของประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ก็จะสูงขึ้นตามลำดับ  
ทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ตามชนบท

พรรคชาติประชาชนเชื่อมั่นว่า พรรคจะดำเนินการสำเร็จได้ตาม  
สัญญา เพราะเราเล็งเห็นว่า รากฐานของเศรษฐกิจที่เพียบพร้อมไปด้วย  
ความสามารถของนักบริหารทางภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลเหล่านี้หาก  
ได้รับบรรยากาศใหม่ ซึ่งก่อปรด้วยความเข้าใจและความช่วยเหลือ  
สนับสนุนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมจากรัฐบาลแล้ว การร่วมมือกันแก้  
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจของ  
ประเทศ ย่อมจะสำเร็จตามผลความมุ่งหมายได้อย่างแน่นอน

พรรค ฯ เชื่อว่า ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนทั้งหมดอยู่ในปัจจุบันและ  
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากรัฐบาล  
แล้วย่อมจะสนองตอบเจตนาดีของรัฐบาลความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ  
ภาคเอกชนและรัฐบาลย่อมนำมาซึ่งความเจริญสู่ประเทศชาติ

พรรคชาติประชาชนจะจัดระบบผูกขาดที่มีมาหลายทศวรรษของ  
ธุรกิจนานาชนิดเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด  
ก็ตามให้หมดไปโดยเร็วที่สุด เพราะพรรค ฯ ตระหนักดีว่าประชาชนจะ  
ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นไม่ได้ หากระบบผูกขาดในวงงาน  
เศรษฐกิจไม่ได้ถูกทำลายไปจากสังคม

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

การพัฒนาชนบท เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เราเน้นครใหญ่เพียงแห่งเดียว คือ กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจประการหนึ่งในหลายประการคือ การกระจายโภคทรัพย์จากนครหลวงออกไปสู่จังหวัดและชนบทที่ห่างไกลทุกแห่งทุกหน

ในปรัชญาการเมืองของพรรคชาติประชาชนได้กล่าวถึง ความยุติธรรมในสังคมหมายถึง มาตรฐานในการครองชีพในนครหลวงและชนบทแตกต่างกันน้อยที่สุด เพราะในปัจจุบันในชนบทตกอยู่ปลายละเลยตกอยู่ในภาวะสภาพยากจน แร่นแค้นต่ำต้อยที่สุด พรรค ฯ จึงมีความคิดที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำในด้านนี้ โดยหันความสนใจไปสู่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองให้ทั่วชาวชนบทควรมีมาตรฐานการครองชีพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานการครองชีพของคนในเมือง

ปฏิรูปสาธารณูปโภค พรรคชาติประชาชนจะดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคอย่างเอาจริงเอาจัง จะขยายการขนส่งให้ทั่วถึงไปทุกท้องที่และปรับปรุงให้ขนส่งให้มีประสิทธิภาพจะปรับปรุงการสื่อสารคมนาคมทุกชนิดให้กระจายไปทั่วทั้งในเขตนครหลวงและชนบท เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อกันของประชาชน จะขยายขอบข่ายการส่งน้ำประปาไฟฟ้าให้ทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน พรรค ฯ จึงสัญญาว่า จะนำสาธารณูปโภคมาสู่เมืองทุกเมืองและหมู่บ้านในชนบทของเราให้ทั่วถึงที่สุด

ปฏิรูประบบการคลัง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้านเศรษฐกิจสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยเท่ากับประการอื่น ๆ คือ การปฏิรูปการคลัง



เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

เศรษฐกิจจะไม่มีทางจะคาดหมายได้เลย หากมิได้ปฏิรูปการคลัง ระบบ  
ภาษีอากรมิได้มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดงบประมาณแผ่นดินให้ทัน  
สมัยกับสถานการณ์ พรรค ๆ เชื่อนั้นว่า จะปฏิรูปการคลังให้มีผลการ  
อำนวยรายได้ได้อย่างบริบูรณ์พอที่จะใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมทุกโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดและจะปรับปรุง  
นโยบายทางการเงิน ให้มีผลช่วยเสริมความสมบูรณ์ทางการคลังของ  
แผ่นดินพร้อมด้วย

พรรค ๆ เชื่อนั้นว่า จะดูแลด้านกฎหมายทุกฉบับให้บังคับกับบุคคล  
ได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ให้บุคคลทุกรูปทุกนามยินยอมเสียภาษีอากรอย่างเต็มอก  
เต็มใจ และอย่างตรงไปตรงมา โดยมีมาตรการในการควบคุมที่มี  
ประสิทธิภาพเพื่อให้การเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เกิดความ  
เป็นธรรมในหมู่ชนบทพมหนาทต้องเสียภาษี

ประชาชนชาวไทยทุกคนที่รัก ทุกหมู่เหล่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์  
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีกำลังคนมาก ทำไมเราไม่สามัคคีร่วมมือ  
ร่วมใจกันโดยอาศัยการนำของรัฐบาลที่ดี ดำเนินการยกมาตรฐานทาง  
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะผลนั้นจะตกไปถึงลูกหลานของเราในอนาคต  
ด้วยโดยละเว้นการเอารัดเอาเปรียบกันเสียให้สิ้น บุคคลในพรรคเราจะ  
ดำเนินการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยึดหลักข้อสำคัญต่อคำ  
สัญญาของเราตลอดไป

## วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสังคมการปกครอง

พรรคชาติประชาชนยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขสูงสุดของประเทศ โดยสนับสนุนส่งเสริมอำนาจบริหารที่มาจากประชาชนโดยตรง ดังนั้น ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพสามารถร่วมกันเป็นองค์กรได้ เพื่อธำรงค้ำชูประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พรรคชาติประชาชนมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมพัฒนาสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในอาชีพและทรัพย์สินพร้อมการเป็นอยู่ที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับการเป็นประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะเป็นผู้ใด คนยากจน คนชรา คนยากไร้ ทุพพลภาพ เป็นต้น

พรรคชาติประชาชนจัดดำเนินการปรับปรุงเสริมสร้างกิจการสาธารณูปโภคสำหรับให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริง พร้อมการพัฒนาจัดหาแหล่งสาธารณูปโภคให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต จัดการบริหารด้านสาธารณสุขทุก ๆ ด้านให้ทั่วถึงประเทศมีหลักประกันสังคมให้ดีขึ้น

พรรคชาติประชาชนจัดระบบการศึกษาอย่างเสมอภาคไม่มีการกีดกันการศึกษา จัดการให้มีการศึกษาฟรีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้อย่างเต็มที่ และให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ หากผู้ใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็จัดให้ทุนการศึกษาฟรี และหากเยาวชนมีความคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ดี อันมีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ จัดมอบสวัสดิการ รายได้ เงินเดือน ให้ตลอดชีพ

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

พรรคชาติประชาชนต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดที่เป็นภัยต่อสังคมและโลก จะดำเนินการปราบปรามและลงโทษอย่างเฉียบขาดรุนแรง เพื่อบอกันมิให้มีการเผยแพร่ต่อไปได้ จะไม่มีการกีดกันการนับถือศาสนา จักดำรงสิทธิ เสรีภาพที่ไม่ขัดต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี การเมือง ภัยต่อประเทศหรือต่อสถาบันสูงสุด

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายการศึกษา

พรรคชาติประชาชนจะสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทางด้านคุณภาพและเนื้อหาทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งจะปรับนโยบายการศึกษาที่เป็นเหตุให้ขาดแคลน สถานที่ศึกษาเสียใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติที่จะพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอันพึงปรารถนา

พรรคชาติประชาชนมีนโยบายที่จะสนับสนุนการขยายและจัดตั้งสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีคุณภาพทุกระดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระของรัฐ อันเป็นการเพิ่มโอกาสที่ประชาชนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยทั่วถึงกันแล้ว รัฐเองก็สามารถนำงบประมาณสำหรับการศึกษามันี่จำกัดให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งไม่สามารถจะได้รับการศึกษาจากภาคเอกชน เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

พรรคชาติประชาชนเห็นว่า การที่บุตรหลานต้องชิง แข่งขัน ย้อยแย่งกัน ทั้งเสียงโงคในการที่จะได้เข้าเรียนในทุกระดับ ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔

บแล้วบเล่า เป็นสถานการณ์ที่เสียดสีเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งรีบที่สุดและสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องเสียเงินตราต่างประเทศไปหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการคั่นร่นของเยาวชนที่จะคั่นร่นไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะสถานศึกษาในประเทศไม่เพียงพอ ดังนั้น จะต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ปัญหาการไม่สมดุลย์ในการศึกษาในระหว่างภูมิภาคชนบทกับความต้องการของสังคม คุณภาพที่ลดหย่อนของการสอน ตลอดจนความพร้อมของเด็กที่จะเข้ารับการสอนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการ รายได้แก่ครู อาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือปรับปรุงหลักสูตรและช่วงระยะเวลาในการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น พรรคชาติประชาชนมีแนวนโยบายการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งและขยายสถานศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพทุกระดับโดยมีการปรับโครงสร้างและปรับค่าเล่าเรียน เพื่อให้สถาบันดังกล่าวสามารถพัฒนาและสร้างคุณภาพการศึกษาและขยายที่เรียนได้ และจะมีผลทำให้ผู้มีรายได้ต่ำสามารถส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้มากขึ้น

๒. ให้เงินอุดหนุนการศึกษาอย่างพอเพียง และเหมาะสมโดยตรงต่อนักเรียน นักศึกษา ควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นนี้จะเป็นการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อดึงดูดให้นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ

๓. จัดตั้งศูนย์เพื่อการศึกษาด้วยความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์กู้เงินได้ในดอกเบี้ยต่ำและเมื่อจบและได้ทำงานให้หักจากรายได้โดยรัฐเป็นผู้ค้ำประกัน
๔. ให้มีการปรับปรุงระดับก่อนประถมวัยและประถมศึกษา ให้มีการสอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กโดยทั่วไป และควบคุมตรวจตราวิธีการปกครองและลงโทษนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้อง
๕. ขยายการศึกษาเด็กเล็กก่อนประถมวัย โดยเฉพาะในชนบทที่ใช้ภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างไปจากภาษากลาง เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
๖. จัดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนประถมในเขตเมืองและชนบท ที่ชุมชนมีฐานะรายได้ต่ำกว่าอย่างจริงจังและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดามารดาประกอบอาชีพได้เต็มกำลังเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของตน
๗. จัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม และจัดงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้อง
๘. ขยายและปรับปรุงการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบจัดวิทยุและโทรทัศน์ ตามชุมชนที่มีรายได้ต่ำในเมืองและชนบทให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
๙. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาก่อนเข้าระดับอุดมศึกษา หรือขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อหาประสบการณ์ระยะหนึ่งเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถตั้งทิศทางจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตน

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

๑๐. จัดฝึกอบรมครูอาจารย์ให้พัฒนาวิชาการ

๑๑. ให้ความสำคัญแก่หลักสูตรในระดับการศึกษาชั้นต่าง ๆ ในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมอันดี มีประโยชน์ต่อสังคม

๑๒. สนับสนุนให้วัดมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยเหลือให้การอบรมทางจริยธรรมและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านต่างประเทศ

พรรคชาติประชาชนยึดมั่นในความเป็นกลาง ไม่มีการรุกรานประเทศใด ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีการดำเนินการอิสระ ยึดถือมติสหประชาชาติและสหประชาชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นเอกราชของประเทศเป็นหลัก การดำเนินการทางการทูตและการเมืองใช้วัฒนธรรม และการเศรษฐกิจ การค้า เป็นหลักสำคัญต่อการติดต่อเจรจา เพื่อเป็นการพัฒนาเกื้อกูลตามหลักของความเสมอภาคและภารดรภาพ และความเป็นธรรม จัดให้มีการเจริญสัมพันธไมตรีต่อทุกประเทศ ทั้งแนวทางปรารถนาดีต่อประเทศ รวมถึงขยายความสัมพันธ์ไมตรีทางการค้าให้กว้างยิ่งขึ้นไป ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยวิธีสันติ ไม่นิยมสงคราม ความรุนแรง และให้ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีสันติภาพ โดยยึดกฎบัตร ปฏิภาณเสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนความมั่นคงส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศเพื่อการเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมรวมด้วยกันให้ความคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ในประเทศที่คนไทยที่พึงจะได้รับและประโยชน์ของชาติ ทั้งมีการดำเนินการในด้านผู้ลี้ภัยตาม

หลักมนุษยธรรม โดยยึดมั่นในหลักของอริปไตย ความมั่นคง ความปลอดภัยของชาติ แต่ทั้งนี้ยินยอมให้องค์กรสากลเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพื่อมิให้ประเทศต้องมีการอ่อนหนักหน่วงจนเกินความสามารถจนเป็นที่เดือดร้อนของประเทศ จะไม่ให้ประชาชนเกิดปฏิกิริยาต่อต้านผู้อพยพต่าง ๆ ไปในทางที่ไม่ดี และจัดให้มีการเจรจากับประเทศที่สาม ทัก่อให้เกิดปัญหาเช่น้อย่างรวดเร็วฉับพลัน

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสาธารณสุข

พรรคชาติประชาชนมีความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฐมพยาบาลที่มัลคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าจะมัลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับใด ด้วยเหตุว่าประชาชนทุกคนมีส่วนในการพัฒนาและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ บุคคลใดที่มัลฐานะทางเศรษฐกิจด้อย่อมสามารถช่วยเหลือตนเองได้

พรรคชาติประชาชนจะดำเนินการจัดตั้งประกันสังคม ให้มีการรักษาพยาบาลแก่แรงงานที่มัลรายได้ น้อยหรือทุพพลภาพ ผู้มัลวัยชรา มัลฐานะทางเศรษฐกิจด้อย

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคชาติประชาชนมีแนวนโยบายดังต่อไปนี้

๑. เร่งรัดการให้บริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสานแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านป้องกัน การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๒. จัดให้มีความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาครัฐที่เหมาะสมกับการส่งเสริมด้านบริการสาธารณสุขทุกด้าน รวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งประชาชนที่อยู่ในชนบทและเขตเมือง

๓. จะเร่งระดมสรรพกำลังด้านสาธารณสุขทั้งจากรัฐบาลและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการรับใช้ประชาชนอย่างต่อเนื่องจริงจังและสนับสนุนภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน เพื่อแบ่งเบาภาระกิจของรัฐบาล ทั้งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนางานสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

๔. จะเร่งจัดการผลิตและสร้างคุณภาพบุคลากร ทั้งการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา ทั้งจะเร่งปรับปรุงด้านสวัสดิการยก ระดับ ความเป็นอยู่ของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำงานห่างไกลให้ดีขึ้น

๕. จะเร่งขยายโรงพยาบาลในชนบทให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและจะจัดตั้งสถานอนามัยให้ครบทุกตำบล พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ยานพาหนะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลในอำเภอหรือจังหวัด จะจัดวิทยุสื่อสารให้แก่อนามัยต่าง ๆ พร้อมกับกระจายแพทย์สู่ชนบทที่ห่างไกล โดยโครงการส่งต่อผู้ป่วยและแบ่งการทำงานตามขั้นตอน เช่น

— โรงพยาบาลอำเภอ การป้องกันและส่งเสริมสาธารณสุข

๗๐% การรักษา ๒๕%

— โรงพยาบาลจังหวัด อย่างละ ๕๐%



เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

– โรงพยาบาลภาค การรักษาพยาบาล ๑๕% และการป้องกัน  
ส่งเสริมสาธารณสุข ๒๕% และให้มีมาตรฐานเท่าเทียมโรงเรียนแพทย์

๖. จะจัดให้มีการสงเคราะห์ พยาบาล รักษาผู้ยากไร้และผู้มี  
รายได้น้อยให้มีการรักษาพยาบาลโดยหลักประกันสังคม เพื่อให้ผู้ยากไร้  
มีสิทธิ์คุ้มครองเท่า ๆ กับผู้มีฐานะร่ำรวย และจะจัดให้มีสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้านโดยยึดหลักสหกรณ์และหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ

๗. จะปรับปรุงพัฒนา “ยาหลักแห่งชาติ” ให้เป็นมาตรฐานถูก  
ต้องและเป็นธรรมสนับสนุนวิจัยด้านสมุนไพร การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน  
ผลิตยา เพื่อยามีมาตรฐาน มีราคาถูกเหมาะสมกับปัญหาของประเทศใน  
ปัจจุบัน

๘. จะส่งเสริมการวางแผนครอบครัวให้แพร่หลาย ให้ประเทศ  
ไทยมีพลเมืองที่เหมาะสมต่อขนาดของประเทศ ทั้งนพลเมืองจะเพิ่มใน  
อัตราต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

๙. จะส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมของตนเอง ให้มีมาตร  
ฐานในการเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กไทยมีคุณค่า มีระเบียบวินัยและคุณธรรม  
ต่อไป

๑๐. จะปรับปรุงแก้ไขโครงการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตวิทยา  
เสฟตติเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล และทำให้สังคมเป็นสุข

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

– หน้าที่ในการป้องกันประเทศย่อมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกเพศ  
ทุกวัยด้วยกันทั้งชาติซึ่งหน้าที่ป้องกันประเทศของชาวไทยประการหนึ่งคือ

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสร้างกองทัพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เป็นสำคัญ ในการบูรณภาพแห่งราชอาณาจักรและพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภารกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกองทัพแห่งชาติคือเป็นสัจจะปฏิญาณพรรคชาติประชาชนจึงกำหนดวิธีการดำเนินการในการส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติได้มีสมรรถภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้สมกับภารกิจดังกล่าวโดย

๑. จะปรับปรุงพัฒนากองทัพแห่งชาติให้มีความพร้อมทางทหารอย่างสัมพันธ์กับแผนพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นต้นในการป้องกันประเทศให้ทุกกองทัพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมของประชาชน จัดการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกเหล่าโดยสวัสดิการที่เป็นสุขโดยทั่วหน้า โดยเฉพาะครอบครัวทหาร ดำรงสนับสนุนให้ทหารมีการศึกษาหาความรู้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนให้กองทัพมีมันสมอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกองทัพ

๒. ส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติได้ช่วยพัฒนาประเทศไทยในยามประเทศสงบนอกเหนือจากภารกิจในการป้องกันประเทศ

๓. ส่งเสริมการปรับปรุงด้านสวัสดิการของกองทัพ และพัฒนากำลังพลของกองทัพมีการให้หลักประกันอย่างยิ่งกับทหารผ่านศึกในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี และจัดอบรมวิชาชีพ การจัดการ การตลาด เพื่อรายได้ที่มั่นคงต่อชีวิตและครอบครัวทหารผ่านศึกนั้น ๆ ให้สมกับที่เสียสละที่สูงสุดต่อชาติ

๔. ส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติตระหนักและเข้ามามีบทบาทของกองทัพในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย และรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงสืบไป

๕. ให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ โดยยึดหลักพึ่งตนเองเป็นประการสำคัญ

๖. พรรค ฯ จะดำเนินการให้ความสงบสุขบังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะจะระงับการก่อการร้ายและการต่อสู้ที่ใช้อาวุธที่ปรากฏอยู่ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้บังเกิดสันติสุขและไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

๗. พรรค ฯ จะประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการและเคารพต่อหลักนิติกรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและการใช้สิทธิเสรีภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และส่วนรวม

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสตรี

โดยที่สตรีประสบปัญหาที่มีลักษณะพิเศษจำเพาะในประเด็นของการดำเนินอาชีพความปลอดภัยในร่างกายและสิทธิบางประการ ประกอบกับเป็นที่ยอมรับกันว่า สตรีมีความสำคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังของชาติต่อไป พรรคชาติประชาชนจึงมีนโยบายที่จะจัดมอบหมายให้หน่วยงานของราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาของสตรีที่กำลังประสบอยู่

พรรคชาติประชาชนยังเห็นต่อไปว่า สตรีที่อยู่ในภาวะเป็นหญิง  
บริการ มีสาเหตุสำคัญเพราะแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ดังนั้น นโยบาย  
ที่เหมาะสมก็คือ การพัฒนาอบรมวิชาชีพและจัดแหล่งงานเพื่อให้สตรีมี  
โอกาสที่จะประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มียาได้พอสมควร โดยที่หญิงที่  
ประกอบอาชีพบริการดังกล่าวเป็นความผิดต่อบ้านเมือง จึงเป็นสาเหตุหลัก  
ต้นซ่งกึ่งให้เกิดการฉุดคร่าบังคับสตรีให้มาปฏิบัติเป็นหญิงบริการ ห่วง  
ก่อให้เกิดมิฉฉาพมิประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่  
ของบ้านเมืองอย่างสลับซับซ้อน และเมื่อมีการจับกุมกลับปรากฏว่า ผู้ที่  
อำนวยความสะดวกบังคับขู่เข็ญให้สตรีปฏิบัติภารกิจเป็นหญิงบริการกลับรอด  
พ้นจากการถูกเอาความผิด พรรคชาติประชาชนเห็นว่ากฎหมายดังกล่าว  
ก่อให้เกิดความอยุติธรรมและส่วนเสียมากกว่าส่วนดี จึงมีนโยบายที่จะ  
สนับสนุนการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและกำหนดโทษอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่  
ฉุดคร่าบังคับขู่เข็ญสตรีให้ต้องปฏิบัติภาระเป็นหญิงบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวพรรคชาติประชาชนจึงมี  
นโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดมอบหมายให้หน่วยงานของราชการหน่วยหนึ่งรับผิดชอบใน  
การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาของสตรีที่กำลังประสบอยู่และประสานงาน  
กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

๒. ให้สตรีได้รับโอกาสที่จะประกอบอาชีพการงานและความก้าวหน้า  
ตลอดทั้งค่าตอบแทนอย่างเสมอภาคตามความเหมาะสมของความสามารถ  
ทั้งในส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชน

๓. ให้สตรีได้รับความเสมอภาคทางกฎหมาย

๔. จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ อนามัย และจิตวิทยา โดยเฉพาะในเขตที่มีประชาชนยากจนหนาแน่น

๕. จัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนเพื่อเปิดโอกาสให้บิดา มารดา ที่มีฐานะรายได้ต่ำสามารถประกอบอาชีพเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของตน และขณะเดียวกันเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและอนามัย

๖. สนับสนุนกิจกรรมของแม่บ้านและสมาคมต่าง ๆ ที่ประกอบสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์และให้มหันต์ราชการที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเสริมให้กิจกรรมทั้งหลายดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และมีความเป็นระบบที่ส่วนราชการอาจจะช่วยเหลือเสริมได้

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำรงอยู่ของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญต่อปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติด้วย ถ้าปล่อยปละละเลยต่อวัฒนธรรมจนเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว จะทำให้ปัญหาอื่น ๆ ของประเทศชาติมีความยุ่งยากในบั้นปลาย วัฒนธรรมของประเทศไทยถูกละเลยจนกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งดำรงชีวิตอยู่โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรม ถ้าไม่รักษาวัฒนธรรมแล้วย่อมจะทำให้สังคมของชาติประสบความเสื่อมโทรมอย่างไร

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

กิติ พรประชาตีประชาชนขอกำหนดวิธีการดำเนินการในด้านวัฒนธรรมร่วมกับพี่น้องชาวไทยไว้ดังต่อไปนี้

๑. ฟื้นฟู ส่งเสริม และเชิดชูวัฒนธรรมไทยที่สูงส่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ์กับต่างชาติ

๒. ขจัดวัฒนธรรมต่ำทราม ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือแพร่มาจากต่างประเทศ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคู่กัน

๓. ส่งเสริมเสรีภาพของปวงชนชาวไทยต่างเชื้อชาติในประเทศไทย ในการพัฒนาวัฒนธรรมของตนที่ต่างมาต่อสังคมไทย

๔. พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและให้ตระหนักถึงความเป็นจริงตามที่คนคิดว่าการเมืองคือคุณธรรม เป็นสิ่งที่มิเกียจติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมการเมืองตามระบบประชาธิปไตยหาไม่การสถาปนาระบบประชาธิปไตยจะประสบความล้มเหลว

๕. ส่งเสริมและรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ และจะเน้นหนักในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านแรงงาน

พรประชาตีประชาชนตระหนักดีว่า แรงงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ โดยเหตุนี้พรจึงถือนโยบายเรื่องแรงงานเป็น

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕

นโยบายหลักอย่างหนึ่งของพรรค โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนา  
แรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวให้  
อยู่ดีกินดี ขณะเดียวกันก็คุ้มครองแรงงานไทยให้มีรายได้ชั่วโมงการทำงาน  
สวัสดิการ และหลักประกันที่เหมาะสม

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดภาวะเดือดร้อนแก่  
แรงงานไทยเป็นอย่างมาก จำนวนผู้ตกงานและผู้ถูกออกจากรานมีเพิ่มขึ้น  
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพคนงานไม่น้อยต้องทำงานหนัก ในสถาน  
ที่ทำงานขาดสุขลักษณะ มีอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มขึ้นเสมอ นอกจาก  
นั้นแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร  
ทั้ง ๆ ที่แรงงานเหล่านั้นนำเงินตราเข้าประเทศปีละหมื่น ๆ ล้าน แรงงาน  
เกือบ ๒ ล้านคน ในภาคเอกชนขาดสวัสดิการ ในกรณีเจ็บป่วยทำให้เกิด  
ผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ

พรรคชาติประชาชนจึงได้กำหนดเป้าหมายทั้งเฉพาะหน้าและ  
ระยะยาว แยกพิจารณาได้ดังนี้

๑. นโยบายค่าจ้างและรายได้ จะปรับค่าจ้างขึ้นต่ำตามความ  
เหมาะสม โดยถือการเพิ่มของค่าครองชีพเป็นหลัก โดยคำนึงถึงทุน  
ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

๒. นโยบายด้านฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือ โดยมีการฝึกในสถาน  
ประกอบการในรูปแบบการฝึกลูกมือ ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล  
โดยความร่วมมือขององค์กรของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

๓. นโยบายแรงงานฝีมือและผู้สำเร็จอุดมศึกษา

- มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
แรงงาน
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานหาประสบการณ์เพื่อให้  
เข้าใจหลักการและประโยชน์ของสาขาวิชาและมีความชัดเจนในอาชีพ  
ที่ตนปรารถนา
- ส่งเสริมให้บัณฑิตไปทำงานในชนบทในหน่วยงานพัฒนา  
และหน่วยงานชนบท
- บอกรับการอพยพแรงงานฝีมือ และแรงงานที่เป็นสมอง  
ของประเทศ โดยจัดสรรตำแหน่งรายได้ตามความสามารถ

๔. นโยบายคุ้มครองแรงงานและความมั่นคงในการทำงาน

- เร่งให้มีการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยค่าจ้าง  
ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และสวัสดิการอื่น ๆ
- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนทดแทน ให้มีขอบเขต  
กว้างขวาง ประกันวัยชรา ประกันยามทุพพลภาพ เป็นต้น

๕. นโยบายสร้างงาน

- พรรคชาติประชาชนมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินการทั้ง  
ในรูปเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับแรงงานที่เพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการสร้างงานในชนบท โดยมุ่งให้มีงานทำตลอดทั้งปี

๖. แรงงานในต่างประเทศ

- การที่แรงงานไทยในต่างประเทศและนำรายได้เข้า  
ประเทศโดยเฉพาะการไม่ทำงานในประเทศตะวันออกกลาง แต่ในอนาคต



จะดำเนินการอ้อมตัวคนงานไทยจะต่อเดินทางกลับ แรงงานเหล่านั้นก็จะ  
 สละสัมมือ และประสบการณ์หลายด้าน จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนา  
 ประเทศ พรรค ๆ จึงมีนโยบายพิทักษ์แรงงานดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแรงงานไปทำงานต่างประเทศ  
 อย่างมีโครงการ

- รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขแรงงานไทยที่ไปทำงานต่าง  
 ประเทศและกำลังจะกลับมาประเทศไทย เพื่อให้ทราบอาชีพ ความชำนาญ  
 และประสบการณ์

- ช่วยเหลือทั่วไปในด้านบริการจัดหางาน และแนะแนว  
 อาชีพ ตลอดจนจัดเงินทุนช่วยเหลือในด้านเครื่องมือเครื่องใช้จะได้  
 ประกอบอาชีพส่วนตัวต่อไป

### วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอาจสรุปได้ ๓ ประการด้วยกันคือ

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น  
 อาคารโบราณสถานทางศิลปะและวัฒนธรรมชำรุดทรุดโทรม ทรัพยากร  
 แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ ร้อยหรือร้อยสูญพันธุ์ เป็นต้น

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ เช่น น้ำเน่า อากาศ  
 เป็นพิษ และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สังกะสี ขยะมูล  
 อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

- ปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม รวมตลอดกระทั่งปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

พรรคชาติประชาชนเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวโดยรีบเร่ง จึงมีนโยบายดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ปรับปรุงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้เหมาะสมรัดกุมให้สามารถเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๓. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จะต้องกระทำควบคู่และสอดคล้องประสานกันไปกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ความสำคัญต่อการป้องกันให้มากโดยจัดให้มีการบริหารทรัพยากรเกี่ยวกับป่าไม้ ที่ดิน แร่ธาตุ และพลังงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๔. ปรับปรุงกลไกและระบบในการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมแก่ประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในระดับท้องถิ่นระดับภาคให้สอดคล้องประสานซึ่งกันและกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

๕. ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะลดการขยายตัวของประชากร และจัดรูปกระจายตัวของประชากรให้สมดุลกับทรัพยากรในท้องถิ่น

๖. ยกฐานะของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น โดยลดช่องว่าง  
คนรวยกับคนจนให้แคบลง

๑. ส่งเสริมให้ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการให้  
การศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาและอันตราย  
อันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม สร้าง  
ความเข้าใจ ความคิดเห็น และสร้างค่านิยมที่ดงามฝังแน่นอยู่ในจิตใจ  
ของประชากร ทั้งนี้ รวมถึงการให้ความรู้แก่ข้าราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ด้วย

๘. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก  
จังหวัดประสานงานกับราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบการตรวจตราดูแลอาคารร้านค้า ภัตตาคาร  
ร้านอาหาร ในเรื่องความสะอาดและกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการเหล่านั้น  
จัดการอาศรมบริเวณของตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะทั้งพร้อมที่จะช่วยให้  
คำแนะนำตักเตือน และแก้ไขให้อาศรมบริเวณอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่  
ปราศจากพิษภัย

๘. ให้กระทรวงมหาดไทยออกแบบที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสำหรับ  
ราษฎรที่มีรายได้ต่ำ โดยให้พิจารณาใช้วัสดุอุปกรณ์ในราคาถูก ให้ราษฎร  
นำไปใช้ปลูกสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามสุข  
ลักษณะ รวมทั้งแบบการจัดการกับอาศรมบริเวณในเรื่องการระบายน้ำโส  
โครกและสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ด้วย

## วิสัยทัศน์การดำเนินงานด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ พลังงาน

พรรคชาติประชาชนเล็งเห็นความจำเป็นอย่างชัดเจน และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การจะนำประเทศไทยก้าวหน้าทันโลกให้หลุดพ้นจากภาวะการต้อยพัฒนาและความยากจน ให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงต้องอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งการนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังจับตัวและอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว พรรคชาติประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะต้องสะท้อนให้ปรากฏอย่างชัดเจนในนโยบายและมาตรการการพัฒนาในทุกสาขาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในการป้องกันประเทศและการบริหารประเทศ

๒. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งเพื่อเร่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายประโยชน์ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร และการป้องกันประเทศ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน

และงานวิจัยประยุกต์ ทั้งนี้ โดยงานวิจัยดังกล่าวจัดต้องมุ่งตรงไปสู่การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับงานวิจัยและพัฒนาจัดต้องถือว่าเป็นการลงทุนของชาติ ซึ่งมีสัดส่วนอันเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ประชาชาติควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อก่อสร้างฐานเศรษฐกิจและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

๔. จัดตั้งและปรับปรุงสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อสนองความต้องการของสาขาเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันประเทศและการบริหารประเทศ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิจัยของชาติขยายบริการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงบริการทดสอบและมาตรฐาน บริการข้อมูล และเอกสาร บริการ ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาและโครงการลงทุน บริการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการวิจัยอื่น ๆ แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมภาคเอกชนมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ  
ทำเป็น

๑. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีของชาติเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ ซึ่งการนั้นจะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยี อันรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ และส่วนประกอบซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ การสร้างงานในประเทศอย่างถาวรและการเพิ่มการใช้วัตถุดิบและวัตถุภายในประเทศ นอกจากนี้ยังต้องเร่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งเป็นฐานรองรับและอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า ซึ่งเป็นตัวนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสังคมอันได้แก่ วิธีการและเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าทันโลก เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสังคมดังกล่าวนี้รวมถึงความประมวลการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารด้วย

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตหรือประกอบขึ้นในประเทศด้วยเทคโนโลยีซึ่งผู้ผลิตคนไทยริเริ่ม พัฒนา หรือถ่ายทอดจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐซื้อ และใช้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ไทยดังกล่าวมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งมีใช้ผลิตภัณฑ์ไทยในความหมายดังกล่าวแม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายสูงกว่าบ้างก็ตาม

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔

๑๐. ส่งเสริมการผลิตและการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทุกระดับเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา และในด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร อันมีค่าของชาติดังกล่าวนี้พึงได้รับการทำนุบำรุงทั้งในด้านโอกาสรับใช้บ้านเมืองในด้านการเพิ่มพูนวิชาความรู้และประสบการณ์ และในด้านการดำรงชีวิตอย่างศักดิ์ศรีในสังคม

๑๑. เร่งรัดการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งในวิทยาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมในอนาคต ในการนี้จะได้ปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้ตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันสมัย มั่งคั่ง และมั่นคง การปลูกฝังจิตสำนึกดังกล่าวนี้จะกระทำด้วยการสอนในสถาบันการศึกษาด้วยการเผยแพร่โดยผ่านสื่อมวลชนด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ และด้วยการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบท

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านการเมืองในประเทศ

พรรคชาติประชาชนมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นกุญแจดอกแรกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ได้โดยง่าย พรรคชาติประชาชนจึงกำหนดวิธีการดำเนินการในด้านการเมืองไว้ดังต่อไปนี้

๑. เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันแห่งความมั่นคงและเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีในชาติให้สถิตยสถาพรชั่วกาลนาน

๒. พรรค ฯ จะสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งถือว่าการมีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะพัฒนาสังคมไทยให้รุ่งเรืองเป็นสังคมสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตยสืบไป

๓. พรรค ฯ จะมุ่งสร้างระบบพรรคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยให้เป็นผลสำเร็จ และถือว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ คือผู้ร่วมงานทางการเมือง ยกเว้นพรรคการเมืองที่มึนเจตนาร้ายและใช้วิธีการรุนแรงเป็นวิธีดำเนินการ

๔. พรรค ฯ จะส่งเสริมสถาบันส่อมวลชนให้มีฐานะสมกับเป็นฐานันดรศักดิ์ในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันหนังสือพิมพ์ในฐานะฐานันดรที่ ๔ ย่อมเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย ปัจจุบันมีส่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพิ่มมากขึ้น ก้าวสู่บทบาทเป็นเครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้นบุคคลที่ทำงานในสถาบันเหล่านั้น จึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมของชาติมากกว่าบุคคลธรรมดา

พรรคชาติประชาชนจึงปรารถนาที่จะส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นได้ดำรงตนอย่างสมควรกับฐานันดรที่ ๔ ในฐานะที่เป็นฐานันดร และเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข